

Số: 1064/UBND-TNMT

Hoàng Hoá, ngày 02 tháng 8 năm 2017

V/v kiểm tra, xác minh và trả lời dư luận.

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

UBND huyện Hoàng Hoá nhận được Công văn số 958-CV/BTGTU ngày 06/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc kiểm tra, xác minh và trả lời dư luận.

Nội dung: các ngành, đơn vị phản ánh ý kiến của nhân dân các xã: Hoàng Đạo, Hoàng Thắng, Hoàng Lưu, Hoàng Phong và Hoàng Châu, hiện nay đang triển khai công tác GPMB để mở rộng, nâng cấp tuyến đường 16 đi qua địa phương; đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, nhưng còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù vì cho rằng phần đất thu hồi là đất ở, nhưng chính quyền lại áp giá đất đền bù theo giá đất vườn.

UBND huyện Hoàng Hoá báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

Tuyến đường ĐH-HH.16 (còn gọi là đường Vinh - Lưu - Đạo) là đường huyện, có chiều dài 20,4 km, điểm đầu từ điểm giao với Quốc lộ 10 thuộc xã Hoàng Vinh và điểm cuối giao với Tỉnh lộ 510 tại xã Hoàng Đạo. Là tuyến đường huyện dài nhất trên địa bàn huyện Hoàng Hoá, đi qua địa bàn 12 xã: Hoàng Vinh, Hoàng Đồng, Hoàng Thịnh, Hoàng Lộc, Hoàng Thành, Hoàng Trạch, Hoàng Tân, Hoàng Châu, Hoàng Phong, Hoàng Lưu, Hoàng Thắng và Hoàng Đạo. Năm 2016, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường hẹp, một phần đường bị lấn chiếm, rác thải hai bên đường không được thu gom, cử tri và nhân dân nhiều lần có ý kiến phản ánh tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri và kỳ họp HĐND huyện.

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XX đã thông qua Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 về việc thông qua các dự án đầu tư xây dựng triển khai giai đoạn 2016-2020, trong đó có dự án: sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 9 km thuộc tuyến đường ĐH-HH.16, đoạn qua địa bàn xã Hoàng Trạch và đoạn qua xã Hoàng Thắng, Hoàng Lưu, Hoàng Phong. Quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các xã cụ thể như sau:

1. *Tại xã Hoàng Đạo:* Thực hiện Quyết định số 21593/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: đường Hoàng Đạo - Hoàng Thành (nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Hoàng Thắng đi Hoàng Đạo), trên địa bàn xã Hoàng Đạo có 28 đối tượng bị ảnh hưởng. Hội đồng GPMB huyện đã kiểm kê, áp giá, niêm yết công khai và đang hoàn thiện hồ sơ đề phê duyệt phương án GPMB làm cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng đều đã ký biên bản kiểm kê và không có ý kiến gì về phương án GPMB khi công khai, đã bàn giao đất cho đơn vị thi công thi công đoạn đường này.

2. *Tại xã Hoàng Thắng:*

2.1. Thực hiện Quyết định số 21593/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình:

đường Hoàng Đạo - Hoàng Thành (nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Hoàng Thắng đi Hoàng Đạo), trên địa bàn xã Hoàng Thắng có 118 đối tượng bị ảnh hưởng. Hội đồng GPMB huyện đã kiểm kê, áp giá, niêm yết công khai và trình UBND huyện phê duyệt phương án GPMB. Hiện tại, tất cả các hộ đều đã bàn giao đất cho đơn vị thi công thi công đoạn đường này.

2.2. Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND xã Hoàng Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: đường giao thông đoạn từ Trường THCS xã Hoàng Thắng đến xã Hoàng Lưu), trên địa bàn xã Hoàng Thắng có 84 đối tượng bị ảnh hưởng. Hội đồng GPMB đã kiểm kê, áp giá, niêm yết công khai; tất cả các hộ đều đã ký biên bản kiểm kê; Hội đồng GPMB đang hoàn thiện hồ sơ và trình UBND huyện phê duyệt phương án GPMB.

3. Tại xã Hoàng Lưu:

Thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của HĐND huyện, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Hoàng Lưu đã họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND. Hội nghị bốn trực của xã đã thống nhất khảo sát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng đất 2 bên thuộc phạm vi tuyến đường đi qua và vận động nhân dân hiến đất làm đường.

Kết quả rà soát, có 161 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích 9.112 m² (trong đó: đất ở và đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở 5.012 m² và đất sản xuất nông nghiệp 4.100 m²). Hiện tại, tổng diện tích nhân dân đồng tình hiến đất 4.100 m² (toàn bộ diện tích là đất ở và đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở). Số diện tích còn lại của các hộ chưa đồng tình hiến đất, Đảng ủy, UBND xã, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động; trong trường hợp các hộ không đồng tình sẽ kiểm kê, áp giá theo quy định của pháp luật. Tình hình nhân dân ổn định, không có ý kiến bức xúc gì.

4. Tại xã Hoàng Phong:

Thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của HĐND huyện, BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Hoàng Phong đã họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND. UBND xã đã thành lập Ban vận động do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên là công chức chuyên môn, đại diện UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Kết quả rà soát, có 87 hộ bị ảnh hưởng (trong đó 84 hộ có đất ở và 03 hộ có đất làm trang trại) với tổng diện tích 2.286 m² (trong đó: đất ở 2.075 m² và đất trang trại 211 m²). Hiện tại, 83 hộ đã đồng tình hiến đất để GPMB; trong đó có 08/83 hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo nên UBND xã đã hỗ trợ một phần kinh phí cho xây dựng lại công trình bị ảnh hưởng. Số diện tích còn lại của 04 hộ chưa đồng tình hiến đất, xã Hoàng Phong đang tiếp tục vận động; trong trường hợp các hộ không đồng tình sẽ kiểm kê, áp giá theo quy định của pháp luật. Tình hình nhân dân ổn định, không có ý kiến bức xúc gì.

5. Tại xã Hoàng Châu:

Thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của HĐND huyện, UBND xã Hoàng Châu đã triển khai thực hiện việc khảo sát hiện trạng sử dụng đất 2 bên thuộc phạm vi tuyến đường đi qua và vận động nhân dân hiến đất làm đường. Toàn thể nhân dân đồng tình về chủ trương làm đường

nhưng chưa đồng tình về việc hiến đất, đề nghị được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh ý kiến các ngành, đơn vị phản ánh đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Rất mong nhận được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành đề công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện Hoàng Hóa ngày càng tốt hơn./.

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra: Phòng: TN-MT, Tư pháp huyện;
- UBND các xã: Hoàng Đạo, Hoàng Thắng, Hoàng Lưu, Hoàng Phong và Hoàng Châu;
- Lưu: VT;



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tuy

9 - 1